

พื้นที่ - เอ็นซีแอล ประกาศตัวพร้อมกระจายหุ้นขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 95 ล้านหุ้น นำเงินขยายการลงทุนเต็มพิกัด ฟาก SPA ขายหุ้น 170 ล้านหุ้น ขยายธุรกิจรองรับก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จูงมือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai → **อ่านต่อหน้า 30**

'เอ็นซีแอล' แต่งสวย จ่อเข้าตลาดหุ้นmai เดินเครื่องขยายงาน



เอ็นซีแอล (ต่อจากหน้า 31)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รายงานว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing Version) แรก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทจะขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 95 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 22.62 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าระดมทุน เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลากชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดย เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบลอจิสติกส์ (Logistics Provider) โดยให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และบริการขนส่งสินค้าในประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 105.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีหุ้นเรียกชำระแล้ว 81.25 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 325 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะมีหุ้นชำระแล้วรวม 105 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 420 ล้านหุ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทงวดไตรมาส 1/2557 (ม.ค.-มี.ค.57) มีรายได้จากการให้บริการ 235.66 ล้าน

บาท กำไรจากการดำเนินงาน 29.69 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวม 467.45 ล้านบาท หนี้สินรวม 295.41 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 172.05 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว

● SPA จ่อเข้าเอ็มเอไอ

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA กล่าวว่า บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) เพื่อขยายธุรกิจในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นหลายแห่งตามเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญปีละ 2-4 แห่ง ทั้งนี้บริษัทแต่งตั้ง บล.โกลเบล็ก เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในปีนี้นับบริษัทคาดว่าจะมีรายได้เติบโต 20-30% จากปี 2556 ที่มีรายได้รวม 326 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกยอดขายใกล้เคียงงวดเดียวกันปีก่อน ถึงแม้ยอดขายในกทม.ชะลอตัว แต่สาขาต่างจังหวัด อย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุย เติบโตขึ้นมาชดเชยกันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังว่าครึ่งปีหลังเมื่อสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นลูกค้าจะกลับมา อีกทั้ง บริษัทมีแผนเปิดใหม่ 3 สาขา ที่สยามสแควร์ เพลินจิต และหัวหิน โดยเตรียมงบลงทุน 100 ล้านบาท เพื่อเปิดสาขาใหม่และพัฒนาสาขาเดิม